

# กรุงเทพธุรกิจ

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542



GMOs : เทคโนโลยีที่ยังเป็นปัญหา

ธนาคาร  
**EXIM**  
THAILAND  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND

ในปัจจุบัน GMOs เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่าง  
มากโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรกรรมและการส่งออก  
ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

**GMOs** ย่อมาจาก Genetically Modified Organisms  
หมายถึง **การดัดแปลงพันธุกรรม หรือเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม** คือ  
การเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมภายในยีน (Gene) ของสัตว์หรือพืช โดยวิธี  
การทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้ได้ลักษณะทางพันธุกรรมตามที่ต้องการ  
เพื่อลดข้อจำกัดทางพันธุกรรมของพืชหรือสัตว์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามวิธี  
การทางธรรมชาติ ผลผลิตที่ได้จากวิธีการดัดแปลงพันธุกรรมด้วยวิธีการ  
สมัยใหม่ นี้ เรียกว่า GMOs

ลักษณะของผลผลิตที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม จะ  
แตกต่างจากการใช้วิธีผสมพันธุ์แบบเก่าอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากเทคโนโลยี  
พันธุวิศวกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของยีนมีชีวิตได้อย่างรวดเร็ว  
และยังสามารถสร้างลักษณะพันธุกรรมของยีนมีชีวิตที่ไม่สามารถเป็นไปได้ตาม  
ธรรมชาติได้อีกด้วย เช่น การนำยีนของแบคทีเรียในน้ำทะเลที่ได้ใส่เข้าไปในตัวพืช  
ความแข็งแรงขึ้นซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ดังนั้นเทคโนโลยี  
พันธุวิศวกรรมจึงทำให้มนุษย์สามารถสร้างพืชหรือสัตว์ที่มีลักษณะทาง  
พันธุกรรมตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถสร้างผลผลิตที่มี  
ลักษณะทางพันธุกรรมที่เหนือธรรมชาติหรือเหนือความคาดหมายได้อีกด้วย ซึ่ง  
เป็นประเด็นที่มีผู้คัดค้านเกรงว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
ได้หากมีการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถควบคุมผลกระทบได้  
วัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมอยู่บน  
พื้นฐานที่ว่าปัญหาการขาดแคลนอาหารจะเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญของโลก  
ในอนาคตเนื่องจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกมีอยู่  
อย่างจำกัด อีกทั้งสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรมของทำให้อัตราผลิตในนาข้าวลดลง  
ความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของภาคเกษตรจึงมีความสำคัญ  
มากขึ้น เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลผลิต  
ใหม่ ๆ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ

- เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พืชพันธุ์ที่ได้รับการ  
ดัดแปลงทางพันธุกรรมจะให้ผลผลิตที่สูงขึ้นกว่าเดิมและสามารถเพาะปลูกใน

พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ทำให้ความจำเป็นในการใช้ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีลดลง

- เพื่อลดอัตราการใช้สารเคมีทางการเกษตร พืช GMOs  
จะได้รับการพัฒนาให้มีความทนต่อแมลงศัตรูและโรคต่างๆ ทำให้สามารถลด  
ปริมาณการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีลงได้
- เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ผลผลิต GMOs จะ  
ได้รับการพัฒนาให้รสชาติและคุณสมบัติด้านความคงทนในการเก็บรักษา ทำให้  
สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นและง่ายต่อการนำไปแปรรูป

● เพื่อปรับปรุงคุณภาพปศุสัตว์และผลผลิต ได้มีการปรับปรุง  
พันธุ์สัตว์ให้มีความทนทานต่อโรคต่างๆ ได้มากขึ้น และมีการใช้ฮอร์โมนในการ  
กระตุ้นการเจริญเติบโตและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพ  
ของพืชที่นำมาเป็นอาหารสัตว์เพื่อให้สัตว์สามารถย่อยและนำไปใช้ประโยชน์ได้  
ได้มากที่สุด

ประเทศที่เป็นผู้นำในการผลิตสินค้า GMOs คือ สหรัฐอเมริกา ได้มี  
การทดลองผลิตและพัฒนาสินค้า GMOs หลายชนิด เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด  
มันฝรั่ง มะเขือเทศ เนื้อสัตว์ เป็นต้น จนกระทั่งในปัจจุบันหลายประเทศก็ได้  
นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กันอย่างกว้างขวาง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเส  
งต่อด้านเกิดขึ้นในบางประเทศ เนื่องจากเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงในการนำ  
ผลิตสินค้า GMOs มาใช้ทั้งในแง่ของผลกระทบต่อผู้บริโภคและสภาวะแวดล้อม  
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่  
สามารถสรุปผลกระทบของการใช้ GMOs ได้อย่างชัดเจนก็ตาม แต่กลุ่มที่

คัดค้านการผลิตสินค้า GMOs ที่สำคัญ คือ สหภาพยุโรป ที่ได้มีการประกาศ  
เตือนถึงผลกระทบทางลบของ GMOs อย่างจริงจัง และมีการออกกฎหมายให้  
สหภาพที่มีส่วนประกอบของ GMOs คือเมล็ดพืชแสดงให้เห็นว่ามี GMOs  
เป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ผู้บริโภคทราบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ  
การเลือกซื้อสินค้า นอกจากยุโรปแล้ว ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้า GMOs  
รายใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ในปัจจุบันก็ได้เริ่มตระหนักถึงผลกระทบทางลบของสินค้า  
GMOs โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ได้แก่  
เต้าหู้ ซอสถั่วเหลือง และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็นต้น และกัวเตมาจะกำหนด  
ให้มีการติดป้ายระบุให้ใช้ชัดเจนว่าสินค้านั้น ๆ มีส่วนประกอบ GMOs ด้วย  
หรือไม่

ทางด้านองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)  
ซึ่งเป็นผู้ดูแลกิจการทางการค้าระหว่างประเทศ ในปัจจุบันยังไม่มีความตกลง  
เชิงทวิภาคีเกี่ยวกับ GMOs โดยตรง แต่ในความตกลงเรื่องสุขอนามัยมนุษย์ สัตว์  
และพืช (Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary  
Measures : SPS) ได้อนุญาตให้ประเทศสมาชิก WTO สามารถออก  
มาตรการกีดกันการนำเข้าสินค้าที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ แต่ทั้งนี้  
จะต้องพิสูจน์ได้ความเสียหายวิทยาศาสตร์ สำหรับในกรณีที่ยังไม่มีข้อสงสัยว่าสินค้า  
นั้นเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ที่ชัดเจน WTO อนุญาตให้  
ประเทศสมาชิกสามารถออกมาตรการเพื่อป้องกันการค้าสินค้านำเข้านั้นได้  
ดังนั้น ในกรณีของสินค้า GMOs ที่ยังไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่

สามารถระบุอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับ  
ภาวะแวดล้อม ประเทศสมาชิก WTO ก็สามารถออกมาตรการเพื่อควบคุม  
การนำเข้าสินค้า GMOs ได้

ความไม่ชัดเจนของผลที่จะเกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้า  
GMOs ซึ่งได้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการจำกัดการนำเข้าสินค้าของ  
บางประเทศแล้วนั้น ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหาร  
ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จำเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  
และต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนในการตรวจสอบและให้การรับรองว่า  
สินค้าอาหารของไทยปลอดภัยจากการดัดแปลงพันธุกรรมและการใช้ GMOs  
เป็นวัตถุดิบในการผลิต ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาในการส่งออกสินค้าอาหาร  
ไทยไปยังตลาดส่งออกสำคัญๆ เช่น สหภาพยุโรป หรือญี่ปุ่น ที่เริ่มเข้มงวด  
และมีการใช้มาตรการกีดกันการนำเข้าสินค้า GMOs มากขึ้นเป็นลำดับ